
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

 

๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ – ๕.๑๑.๒ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑ . ใน ราย วิ ช าศึ กษ าทั่ ว ไป  ยั ง ไม่ ต อบ โจท ย์ ที่ ม าขอ งราย วิ ช าน า เสน อ                      

เห็นควรให้เพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
๒. พิจารณาปรับปรัชญา ให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์             

ตามปรัชญาของวิชาศึกษาท่ัวไป 
๓ . ให้ พิ จารณ าลดจ านวนรายวิช า ด้ วยการบู รณ าการควบรวมรายวิช า                 

ให้เหลือน้อยลง โดยพิจารณาจากแต่ละหมวดหมู่  
๔. การบริหารจัดการ ควรใช้อาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะในรายวิชานั้น ๆ เช่น อาจารย์

อาวุโส นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น  
๕. ให้ปรับวิธีการสอนโดยมุ่ งเน้นการบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง               

(Active Learning) 
๖. ในรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ให้พิจารณาเพ่ิมเรื่องเทคโนโลยีโลกเสมือน             

ก้าวสู่โลกความเป็นจริง ประกอบด้วย ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality, VR) และ ความเป็นจริงเสริม 
(augmented reality, AR)                   

๗. ให้พิจารณาเพ่ิมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้              
ในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง ในรายวิชาการวิเคราะห์การลงทุนการประกอบธุรกิจส าหรับคนรุ่นใหม่ 

๘. ให้ปรับ “การวิเคราะห์ตัวเลขเชิงสถิติ” เป็น “การวิเคราะห์สถิติเชิงคณิตศาสตร์”              
ในค าอภิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  

๙. ค าอภิบายรายวิชาวัยใสใจสะอาด ให้ตัดค าว่า “การทุจริต การป้องกันทุจริต” 
ออก 

๑๐. ให้พิจารณาน ารายวิชาเลือก เปิดเป็นหลักสูตร Lifelong learning และ Credit 
Bank 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

 

๑๑. การแบ่งกลุ่มวิชาใหม่ ๓ กลุ่ม ตามผลลัพธ์ผู้ เรียน จะเกิดปัญหาหรือไม่              
หากไม่ได้แบ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๑๒ . บางรายวิชา ควรเป็ นวิชาเอก ไม่ควรเป็ นรายวิชาศึ กษาทั่ ว ไป  เช่น                  
วิชาการถ่ายภาพดิจิทัล เป็นต้น   

มติสภามหาวิทยาลัย  มอบให้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔                
อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


